



LDD
News

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวที่ ๑ /๒๕๖๖

อรปรียา ชั่งดวงจิตต์/รายงาน

“รมช.สุนทร” มอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน ๑๑ ด้าน น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาเป็นแนวทาง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร พัฒนาหมอดินอาสา ขับเคลื่อนการ ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดินและติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีนายปรโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม ว่า จากนโยบายสำคัญของรัฐบาลในด้านการพัฒนาภาคการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับด้านตลาดนำการผลิต เทคโนโลยีเกษตร ๔.๐ ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนการผลิตภาคการเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชา และการบูรณาการการทำงานกับทุก ภาคส่วน โดยกรมพัฒนาที่ดินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ภายใต้ประเด็นสำคัญในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (AIC) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของไทย การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data จึงได้มีนโยบาย/งานสำคัญ ๑๑ ด้าน ที่กรมพัฒนาที่ดินต้องขับเคลื่อน ได้แก่ ๑. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มากำหนดเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ๒. การอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ๓. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งแก่เกษตรกร ๔. การพัฒนาหมอดินอาสา เพิ่มจำนวนหมอดินให้สอดคล้องกับจำนวนเกษตรกรในหมู่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และให้ค่าตอบแทนแก่หมอดินอาสาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ๕. พัฒนาด้านฐานข้อมูล (Agri-Map) เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ๖. การลดต้นทุนการผลิต โดยให้ความรู้ สานิตการทำและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ๗. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยพัฒนากลุ่มเกษตรกร ให้มีความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น ๘. พัฒนางานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในพื้นที่ ๙. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงภารกิจของ หน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ๑๐. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ต่างๆ ด้วยความ รวดเร็ว อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ๑๑. การพัฒนาส่งเสริมของบุคลากร ทั้งด้านองค์ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม

รมช.สุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมมุ่งเสริมศักยภาพบุคลากร/หน่วยงาน เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รักและภาคภูมิใจในองค์กร เคารพซึ่งกันและกัน ทำงานอย่างมีความสุข และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โอกาสนี้ได้ด้วยพรปีใหม่ ๒๕๖๖ ให้กับคณะผู้บริหาร และ

บุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังดังปรารถนา มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญา มีพลัง ร่วมกันในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ๑๒๑๔ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑-๑๒ และ สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า “กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร ดินที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตทางการเกษตร เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ๑๕ ล้านไร่ ภายในปี ๒๕๗๐ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ปี ๒๕๖๖ และ ๘ แนวทางการบริหารจัดการงานสำคัญของกรมพัฒนา ดิน อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาภาคการเกษตรไทย”



ldd.go.th



ldd.go.th



กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โทร. 1760
ต่อ 1225, 1326



คุยกับน้องดินดี